



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันศุกร์ที่ 29 เดือนธันวาคม พ.ศ.2549 หน้า 26

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ดร.กฤษณพงษ์ กีรติกร ว่าที่เลขาฯ กกอ.คนใหม่ ประกาศเดินทาง"ม.นอกระบบ"



เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 28 ธันวาคม ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ดร.กฤษณพงษ์ กีรติกร ว่าที่เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และศาลพระภูมิประจำสำนักงาน สกอ.และประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงเป็นวันแรก ภายหลังกองรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้งให้เป็นเลขาธิการ กกอ.เมื่อวันที่ 26 ธันวาคมที่ผ่านมา จากนั้นได้เปิดใจให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนถึงแนวทางการทำงานเป็นครั้งแรก

"นโยบายในการทำงานอย่างเป็นทางการคงต้องรอภายหลังพบ ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในสัปดาห์หน้า แต่เท่าที่ดูจากที่ท่านให้สัมภาษณ์ จะมีเรื่องหลักๆ 4-5 เรื่องที่ต้องดำเนินการ ได้แก่ 1.แผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาระยะยาว ที่มีมหาวิทยาลัยรัฐ และเอกชน รวม 130 แห่ง และยังมีวิทยาลัยชุมชนอีก 10 กว่าแห่ง จะต้องมาดูในภาพรวมว่าจะพัฒนามหาวิทยาลัยแต่ละกลุ่มไปอย่างไร จะให้ทำงานร่วมกันอย่างไร การพัฒนาจุดแข็งของแต่ละแห่ง เรื่องนี้เป็นโจทย์ที่จะต้องทำเพราะยังไม่มีแผนที่นำ

2.การพัฒนาคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย จะต้องดูว่าในระบบอุดมศึกษาโดยรวมของรัฐ และเอกชน จะช่วยกันพัฒนาเรื่องได้อย่างไร ผมคุยกับรองเลขาธิการ กกอ.ก็ทราบว่ามีการพัฒนาครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยจำนวนหนึ่ง แต่ต้องนำมาเชื่อมโยงกันเป็นรูปแบบใหญ่ ซึ่งนอกจากพัฒนาคนแล้ว จะต้องพัฒนาระบบบริหารจัดการ ระบบการเงิน ฯลฯ ของมหาวิทยาลัยควบคู่ไปด้วย เพราะคนสร้างระบบ และระบบสร้างคน

ซึ่งในส่วนของมหาวิทยาลัยรัฐที่คิดใหม่ อาทิ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยนครพนม และมหาวิทยาลัยนครราชสีมา จะต้องเข้าไปดูแลเรื่องการพัฒนาคนด้วย ซึ่งส่วนตัวคิดว่า ในแผนดังกล่าวจะกำหนดให้มหาวิทยาลัยควรรหาอัตลักษณ์ หรือเอกลักษณ์ของตนเองว่าอยากเป็นแบบใด อีกทั้ง ด้วยทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด มหาวิทยาลัยต้องรวมพลังกัน โดยเอื้อในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน การถ่ายโอนระหว่างสถาบัน และเมื่อได้กำหนดอัตลักษณ์ หรือเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแล้วก็ต้องพัฒนา คน และระบบของแต่ละมหาวิทยาลัย

3.การเอื้อให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนทำหน้าที่ให้ได้เต็มที่ จะต้องไปดูว่ามีอะไรที่ติดขัดบ้าง และ 4.การพัฒนาวิทยาลัยในกำกับรัฐบาล ที่รัฐมนตรีว่าการ ศธ.อยากให้ผมเป็นผู้ประสานให้มั่นใจว่ามีการสร้างความเห็นพ้องในมหาวิทยาลัย มีการเคลียร์ปัญหาต่างๆ และความมหาวิทยาลัยไหนพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง สถานภาพ ก็ให้พัฒนาไป แต่ถ้าไม่พร้อมก็เป็นเรื่องภายในของมหาวิทยาลัย

ในวันนี้ ผมได้คุยกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่มาพบ มีอยู่ 2-3 เรื่องที่จะต้องทำ คือ 1.ระบบกลาง การรับนิสิตนักศึกษาใหม่ หรือแอดมิสชันส์ จะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สาธารณะว่าเป็นระบบที่ดี สามารถคัดคนเข้าอุดมศึกษาได้ 2.การพัฒนานักศึกษา เพราะผลผลิตที่สำคัญของอุดมศึกษาก็คือคนที่ออกไปทำงาน ฉะนั้น คงไม่พูดถึงการให้การศึกษาเฉพาะความรู้ และทักษะ จะต้องพัฒนานักศึกษาในองค์กรร่วมด้วย ผมได้สอบถามผู้บริหารมหาวิทยาลัยว่ามีโครงการ หรือกิจกรรมอะไรบ้างที่จะส่งเสริมให้นักศึกษาดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และเรื่องคุณธรรมจริยธรรม และ 3.การเตรียมพร้อมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกในปีหน้าจะต้องเข้าไปดูแล

ส่วนการคัดค้านมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐบาลของนักศึกษา และคณาจารย์มหาวิทยาลัยบางส่วนนั้น ผมคิดว่าที่นักศึกษาติดใจเรื่องค่าบำรุง หรือค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เปลี่ยนไป ต้องช่วยกันคิด เพราะคนเรียนก็คงไม่อยากจะเสียค่าเล่าเรียนสูง ถ้าเป็นไปได้ คนที่บริหารจัดการก็ต้องมั่นใจว่ามีเงินมาบริหารจัดการเพียงพอ แต่ก็ต้องถามว่าเงินจะมาจากไหน หากรัฐมีเงินงบประมาณให้มหาวิทยาลัยมาก ผู้เรียนก็จ่ายน้อย

แต่ผมอยากฝากว่า เรื่องนี้ไม่ได้มองแค่มหาวิทยาลัยรัฐที่มีอยู่ในอดีต 20 กว่าแห่ง แต่เวลานี้มีสถาบันอุดมศึกษา 130 กว่าแห่ง โดยเฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนอีก 60-70 แห่ง ก็แบกค่าเล่าเรียนเต็มที่ แต่ก็ไม่ได้ไว้วางใจอะไร หรือแม้แต่ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ค่าเล่าเรียนไม่สูงนัก แต่มหาวิทยาลัยยังขาดการพัฒนา ขาดทรัพยากร แต่ก็ไม่ได้ไว้วางใจว่าต้องจัดสรรงบประมาณให้มากขึ้น ฉะนั้น ผมอยากฝากให้มองมหาวิทยาลัยในภาพรวมทั้งหมด การมองมหาวิทยาลัยเพียงบางแห่งจะทำให้มีปัญหาได้

ส่วนกรณีอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เป็นห่วงถึงเรื่องการได้มาของผู้บริหารมหาวิทยาลัย หรือสภามหาวิทยาลัย

ที่อาจขาดกลไกการตรวจสอบ และการคานอำนาจนั้น จะต้องมาคิดว่าจะมีกลไกได้อย่างไร อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ต้องขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยด้วยว่าจะให้ สกอ.เข้าไปช่วยอะไรบ้าง เพราะข้อมูลจำนวนมากที่ฝ่าย คัดค้านออกมาพูด ยังไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้อง อาทิ เรื่องการขึ้นค่าเล่าเรียน ต้องยอมรับว่าการออกมาคัดค้าน ย่อมมีผู้ที่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย เป็นเรื่องที่ต้องไปทำความเข้าใจว่าหวังเรื่องอะไร ซึ่งผมไม่คิดว่าเรื่องนี้จะ เป็นเรื่องการเมืองระดับชาติ เพราะมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐบาลคิดกันมา 40 ปีแล้ว และมาทำกันจริงจึงตอน ทำแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว 10-15 ปี ในปี 2532

ที่ระบุว่าในการพัฒนามหาวิทยาลัย หลักคือให้มหาวิทยาลัยวางรูปแบบการบริหารองค์กรได้ ให้เหมาะสม กับขนาด และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยขนาดเล็กจะมีบุคลากรประมาณ 1,000 คน ส่วนมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่จะมี 20,000 คน และงานหลักคือการผลิตบัณฑิต ผลิตความรู้ การบริการ ไม่ใช่ งานที่ทำอะไรซ้ำซาก การที่จะเอาระบบไปผูกอยู่กับระบบราชการ ซึ่งสมัยก่อนมีคนเป็นล้าน มีระบบจัดซื้อ จัดจ้างเหมือนกัน ไม่น่าจะเป็นความคิดที่ดี ก็ให้ไปดูแลภายใต้ขอบเขต ผมคิดว่าคำว่านอกระบบ นำไปสู่ ความหมายที่ไม่ค่อยตรงนัก ซึ่งความจริงหมายความว่าให้ไปวางกติกาเรื่องการได้มาซึ่งคน และการพัฒนา คน การมีโครงสร้าง เรื่องวิชาการ เรื่องบริหารทรัพยากรให้เหมาะกับขนาดของกลุ่ม แต่ต้องตรวจสอบ และ ฟังนโยบายจากรัฐ

ส่วนเรื่องที่นักศึกษาจะอดข้าวประท้วงนั้น พล.ต.จำลอง ศรีเมือง ก็ได้เตือนแล้วว่าอย่าทำเลย ส่วนตัวผมในฐานะครูอาจารย์ ก็ขอบอกว่าอย่าทำเลย ตัวนักศึกษาสามารถไปให้ข้อมูลกับมหาวิทยาลัย และสถานิติบัญญัติ แห่งชาติ (สนช.) ได้

ผมอยากฝากนักศึกษา หรืออาจารย์บางส่วน ที่อาจมีความเห็นแตกต่างกัน แต่ก็คงไม่แตกแยก เพราะ เป้าหมายของทั้งคนที่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐบาลนั้น หากนึกถึงมหาวิทยาลัยของตนเองเป็นตัวตั้งมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง ก็จะแก้ปัญหาที่ลงไปได้ เพราะ เท่าที่ผมได้ฟังส่วนคนที่ออกมาคัดค้านใหญ่ จะเห็นประโยชน์ส่วนตัวมากกว่า

ผมคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดของการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐบาล คือการเป็นมหาวิทยาลัยที่ดี มีคุณภาพ เพื่อ ต่อไปจะได้ผลิตบัณฑิตออกมามีคุณภาพ ทำงานให้สังคมได้

ทั้งนี้ แม้ผมจะมีเวลาทำงานในตำแหน่งเลขาธิการ กกอ.เพียง 9 เดือนกว่า เพราะจะเกษียณอายุราชการในปี 2550 นั้น คงไม่มีปัญหา และจะเน้นการทำงานในเรื่องหลักๆ 4-5 เรื่องที่กล่าวมา และอยากจะฝากถึง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สกอ.ขอให้ตั้งใจทำงาน ส่วนอาจารย์มหาวิทยาลัยก็ขอให้ทุกคนทำหน้าที่ให้ดี ทำงานหนักๆ เพราะการจะทำให้มหาวิทยาลัยมีคุณภาพดี แล้วบัณฑิต และบ้านเมืองก็จะดีไปด้วย"

